



## สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20 - 26 มกราคม 2567

**ราคาคงซื้อข้าวขาวปีการผลิต 2566 ประจำเดือนธันวาคม 2566 ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (20 มกราคม 2567)**

เมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) เผยแพร่ราคาคงซื้อข้าวและปริมาณคงซื้อข้าวขาวปีการผลิต 2566 ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยคิดเป็นราคาเฉลี่ย 15,390 เยนต่อ 1 กระสอบญี่ปุ่น (60 กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นกระสอบละ 150 เยน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ในภาพรวมปริมาณความต้องการปรับตัวสูงขึ้น ราคาข้าวพันธุ์ที่มีราคาถูกส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น

เมื่อพิจารณารายชนิดข้าวแล้วพบว่า ราคาข้าวพันธุ์ Tsugaru-roman ของจังหวัด Aomori คิดเป็น 15,855 เยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 และราคาข้าวพันธุ์ Asahino-yume ของจังหวัด Tochigi คิดเป็น 14,617 เยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ราคาของข้าวพันธุ์ที่มีราคาถูกและพันธุ์ที่มีปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอ กับความต้องการปรับตัวสูงขึ้น ขณะเดียวกัน ราคาข้าวพันธุ์ Koshihikari ของจังหวัด Hyogo คิดเป็น 18,186 เยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เช่นกัน

ด้านผู้ประกอบการค้าส่งรายใหญ่ระบุว่า ข้าวจากแหล่งผลิตที่คาดการณ์ว่าเป็นที่ต้องการของตลาดเริ่มมีปริมาณน้อยลง การจัดหาสินค้าค่อนข้างลำบาก นอกจากนี้ แหล่งผลิตบางแห่งมีการขอขึ้นราคากับผู้ประกอบการค้าส่งอีกด้วย ดังนั้น จึงคาดว่าราคาข้าวในช่วงหลังจากนี้จะปรับตัวสูงขึ้นอีก

ในส่วนของปริมาณการตกลงซื้อข้าวคิดเป็น 164,964 ตัน ลดลงร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากอากาศที่ร้อนจัดในช่วงฤดูร้อนของปีที่ผ่านมาส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลง

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

**เหตุแผ่นดินไหวคาบสมุทร Noto ของญี่ปุ่นส่งผลให้สิ่งก่อสร้างทางการเกษตรได้รับความเสียหายเกือบ 2,000 แห่ง (24 มกราคม 2567)**

เมื่อวันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) เผยแพร่มูลค่าความเสียหายด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง ที่สืบเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวคาบสมุทร Noto โดยตรวจพบความเสียหายของสิ่งก่อสร้างทางการเกษตรซึ่งรวมถึงที่ดินทางการเกษตร ทางส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ ฯลฯ จำนวน 1,978 แห่ง ในพื้นที่ 6 จังหวัด เช่น จังหวัด Ishikawa และ Toyama

จากการรวบรวมข้อมูลโดย MAFF ณ วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. จังหวัด Ishikawa ตรวจพบน้ำประปาหยุดไหลในครัวเรือนของเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์จำนวน 43 ครัวเรือน ถนนได้รับความเสียหาย 22 ครัวเรือน ในจำนวนดังกล่าวส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ทางการเกษตรได้ 4 ครัวเรือน ในส่วนของจังหวัด Fukui ตรวจพบโรงเรือนทางการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวน 28 หลัง โรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตร (JA) ได้รับความเสียหาย 1 แห่ง



สำหรับอ่างเก็บน้ำด้านการเกษตรที่ถูกกำหนดให้มีระดับความสำคัญทางภัยพิบัติ ในจังหวัด Ishikawa มีจำนวน 1,131 แห่ง ตรวจสอบแล้ว 1,044 แห่ง พบความเสียหายจำนวน 160 แห่ง

ด้าน Mr. Tetsushi SAKAMOTO รัฐมนตรีว่าการ MAFF ระบุในการแถลงข่าวภายหลังการประชุม คณะรัฐมนตรีในวันเดียวกันว่า จะริบสรุปลโยบายช่วยเหลือเพื่อให้เกษตรกรและชาวประมงในพื้นที่กลับมาตั้งตัวได้อีกครั้งโดยเร็วที่สุดโดยจะรับฟังความคิดเห็นจากพรรครัฐบาลและความต้องการจากประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ Mr. SAKAMOTO ยังได้กล่าวถึงผลการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพื้นที่นาขั้นบันได Shiroyone Senmaida ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางการเกษตร (GIAHS) โดยตรวจพบความเสียหายขั้นรุนแรง พร้อมย้ำว่าจะจัดเตรียมนโยบายสนับสนุนการฟื้นฟูและพื้นที่ที่สะท้อนความต้องการของคนในพื้นที่ แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

**ญี่ปุ่นคาดการณ์ปริมาณนำเข้าเนื้อไก่ในเดือนกุมภาพันธ์จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (24 มกราคม 2567)**

จากข้อมูลของสมาคมส่งออกและนำเข้าเนื้อสัตว์แห่งประเทศไทยญี่ปุ่นพบว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 คาดการณ์ปริมาณนำเข้าเนื้อไก่ 59,800 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน เนื่องจากในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (HPAI) ในประเทศบราซิลส่งผลให้ปริมาณนำเข้าลดลงอย่างเห็นได้ชัด

เมื่อจำแนกรายแหล่งนำเข้าแล้ว คาดการณ์ว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ญี่ปุ่นจะนำเข้าเนื้อไก่จากบราซิล 45,400 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.3 และนำเข้าจากประเทศไทย 13,500 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื้อไก่จากประเทศไทยเป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับเนื้อสะโพก อีกทั้งยังมีไขมันต่ำและโปรตีนสูง

สมาคมฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แนวโน้มการนำเข้าในช่วงหลังจากนี้จะค่อนข้างคงที่และจะขึ้นอยู่กับปริมาณบริโภคอาหารประเภทหม้อไฟ (Nabe) ในช่วงฤดูหนาวและจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Nikkei Online

**กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น เตรียมเสนอร่างกฎหมายจำนวน 6 ฉบับต่อที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ (25 มกราคม 2567)**

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) เตรียมเสนอร่างกฎหมาย 6 ฉบับ เช่น ร่างแก้ไขกฎหมายพื้นฐานด้านอาหาร การเกษตร และพื้นที่ชนบท ต่อที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญซึ่งมีวาระเปิดประชุมในวันที่ 26 มกราคม 2567 โดยจะมีการพิจารณากฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกัน 4 ฉบับในคราวเดียวกัน ได้แก่ 1) ร่างแก้ไขกฎหมายพื้นฐานด้านอาหาร การเกษตร และพื้นที่ชนบท 2) ร่างกฎหมายมาตรการกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินด้านอาหาร 3) ร่างกฎหมายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) และ 4) ร่างแก้ไขกฎหมายพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การพิจารณาจะ



เริ่มขึ้นภายหลังการเห็นชอบกฎหมายงบประมาณปี 2567 (เมษายน 2567 - มีนาคม 2568) ซึ่งคาดว่าจะตรงกับเดือนเมษายนนี้

อย่างไรก็ตาม เหตุอื้อฉาวเกี่ยวกับการรายงานรายได้จากงานเลี้ยงระดมเงินทุน ของพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ส่งผลให้พรรคฝ่ายค้านแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวเพิ่มขึ้น และมีความเป็นไปได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อปฏิทินการพิจารณาของรัฐสภา จึงทำให้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการพิจารณาร่างกฎหมายด้านการเกษตรฯ จะเสร็จสิ้นภายในการประชุมรัฐสภาสมัยนี้หรือไม่

ร่างแก้ไขกฎหมายพื้นฐานด้านอาหาร การเกษตร และพื้นที่ชนบท ได้มีการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านอาหารและได้มีการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกฎหมายดังกล่าวเสมือนหนึ่ง “รัฐธรรมนูญของนโยบายด้านการเกษตร” จึงคาดว่าจะมีการหยิบยกขึ้นมาอภิปรายในที่ประชุมรัฐสภาและมีความเป็นไปได้ว่านายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายด้วย

สำหรับร่างกฎหมายมาตรการกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินนับเป็นกฎหมายฉบับใหม่โดยจะให้อำนาจในการจัดตั้งศูนย์บัญชาการมาตรการฉุกเฉินที่มิใช่รัฐมนตรีเป็นหัวหน้าศูนย์ สามารถจัดตั้งได้ตั้งแต่มีสัญญาณว่าจะเกิดเหตุที่อาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการ และสามารถเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนปริมาณการส่งจำหน่าย ปริมาณการจำหน่าย รวมถึงการขยายปริมาณการผลิตและการนำเข้า

ในส่วนของการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินทางการเกษตรมีกำหนดจะพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ฉบับในคราวเดียวกัน ได้แก่ กฎหมายพื้นที่ส่งเสริมการเกษตร กฎหมายที่ดินทางการเกษตร และกฎหมายส่งเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภคการบริหารจัดการด้านการเกษตร โดยจะยกระดับมาตรการเพื่อบรรลุปเป้าหมายจำนวนพื้นที่ทางการเกษตร ปรับขั้นตอนการขอเปลี่ยนพื้นที่ทางการเกษตรไปทำกิจการอื่น และปรับลดสัดส่วนเงินทุนของผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตรในนิติบุคคลที่จะเข้าถือครองที่ดินทางการเกษตรจากเดิมมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นมากกว่า 1 ใน 3 เพื่อเป็นการดึงดูดเงินทุนจากนอกภาคเกษตร

ด้านกฎหมายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะได้กำหนดให้มีการจัดทำระบบรับรองแผนการดำเนินงานสำหรับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี การปรับมาใช้ระบบการผลิตแบบใหม่ และการพัฒนาเผยแพร่เทคโนโลยี ทั้งนี้ หากเกษตรกรหรือนิติบุคคลด้านการเกษตรได้รับการรับรองแผนดังกล่าวข้างต้นแล้วจะได้รับมาตรการสนับสนุนซึ่งรวมถึงการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำระยะยาว

กฎหมายอีก 2 ฉบับที่มีกำหนดจะเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภา ได้แก่ ร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยมาตรการชั่วคราวสำหรับการปรับปรุงธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร และร่างแก้ไขกฎหมายประมงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

จัดทำโดย

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ  
ประจำกรุงโตเกียว